

Nỗ lực tiêu thụ sản phẩm cho xã viên

Những tháng qua, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi của HTX Chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên (Tiền Hải) gặp nhiều khó khăn, xã viên xoay sở đủ cách để bán sản phẩm.

Bán lẻ, bán qua mạng

Khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, một số siêu thị là đối tác bao tiêu sản phẩm của HTX Chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên tạm dừng nhập hàng. Cùng với đó, thức ăn chăn nuôi liên tục tăng do chi phí đầu vào tăng dẫn đến tình trạng sản phẩm chăn nuôi của xã viên tiêu thụ rất khó khăn. Nhiều ngày qua, chị Nguyễn Thị Thoan, xã viên HTX rất lo lắng khi đàn vịt biển 4.000 con đến ngày xuất bán vẫn chưa tìm được đối tác tiêu thụ. Chị Thoan chia sẻ: Vịt biển thương phẩm của gia đình được nuôi theo quy trình thực phẩm sạch, đạt tiêu chuẩn HACCP. Trước đây, HTX đứng ra tổ chức liên kết với một số siêu thị, nhà hàng để tiêu thụ cho xã viên nên rất thuận lợi. Vịt biển Đông Xuyên được khách

hàng đánh giá rất cao. Tuy nhiên, hiện nay dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ sản phẩm vịt biển đóng gói. Để khắc phục tình trạng các siêu thị, nhà hàng không còn nhập hàng, gia đình đã bán lẻ và bán sản phẩm vịt đóng gói qua mạng internet.

Cùng cảnh ngộ như chị Thoan, anh Trần Ngọc Trà đứng ngồi không yên khi trứng vịt biển không tiêu thụ được mà mỗi ngày đàn vịt đẻ hàng trăm quả trứng.

Anh Trà cho biết: Hiện nay, giá cám tăng lên trên 300.000 đồng/bao (tăng 50.000 - 60.000 đồng/bao), do đó đẩy giá thành trứng vịt lên cao, rất khó cho chúng tôi duy trì sản xuất. Ngoài ra, sản phẩm trứng vịt trên thị trường rất nhiều, trứng vịt của HTX không cạnh tranh được về giá, mặc dù nuôi vịt đẻ lấy trứng được HTX mua lý theo chuỗi từ khâu thức ăn, nước uống, môi trường nuôi dưỡng trại bảo đảm sản phẩm trứng đạt tiêu chuẩn

thực phẩm sạch. Giá trứng vịt sạch hiện nay của HTX bán ra thị trường khoảng 4.000 đồng/quả. Thời điểm này, tôi mong các cơ quan, ban, ngành của tỉnh hỗ trợ cho xã viên HTX tiêu thụ trứng tại thị trường trong tỉnh.

Chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm

Sau khi có Công văn số 42 ngày 29/7/2021 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về việc tiêu thụ sản phẩm của HTX Chăn nuôi tổng hợp Đông

Xuyên, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực hỗ trợ, cùng chung tay tiêu thụ sản phẩm cho xã viên. Trong đó, Hội Nông dân xã cũng đồng hành với hoạt động sản xuất, kinh doanh, vào cuộc tìm hướng tiêu thụ sản phẩm trong thời điểm khó khăn. Ông Ngô Văn Duẩn, Giám đốc HTX Chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên cho biết: Để hỗ trợ xã viên tiêu thụ nông sản trong thời gian dịch Covid-19, HTX đã tổ chức giới thiệu, bán nông sản qua mạng xã hội đến người tiêu dùng, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi cho HTX. Qua sự kết nối của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thời gian qua đã có 50 cơ quan, đơn vị liên hệ với HTX để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho xã viên. Đến nay, HTX đã tiêu thụ được 20 vạn quả trứng vịt sạch, 3.000 con vịt biển và các sản phẩm nông nghiệp khác do HTX sản xuất. Chị Đỗ Thị Hiền, thị trấn Tiền Hải cho biết: Gia đình tôi thường xuyên mua vịt biển của HTX Chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên. Việc tiêu thụ sản phẩm cho nông dân trong thời điểm dịch Covid-19 thể hiện tấm lòng cùng chung tay với nông dân vượt qua khó khăn. Thời gian tới, gia đình tôi tiếp tục ủng hộ nhiều hơn.

Tiếp tục duy trì sản xuất

Việc các cơ quan, đơn vị, cá nhân hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của HTX Chăn

nuôi tổng hợp Đông Xuyên đã động viên tinh thần giúp các xã viên tiếp tục duy trì sản xuất, bảo đảm ổn định đời sống. Ông Ngô Văn Duẩn, Giám đốc HTX cho biết thêm: Năm 2020, HTX có 2 sản phẩm thịt vịt biển Đông Xuyên và trứng vịt biển Đông Xuyên tham gia đánh giá phân loại sản phẩm theo chương trình OCOP, đạt hạng 4 sao. Đây là 2 sản phẩm nông nghiệp duy nhất của huyện Tiền Hải được xếp hạng và tạo thương hiệu của HTX Chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên. Trang trại chăn nuôi vịt biển thịt của HTX được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP trên diện tích 11.800m². Hiện nay, với 56 hộ thành viên, HTX duy trì thường xuyên 15.000 con gia cầm truyền thống, 5.000 con vịt biển thịt Đông Xuyên chất lượng cao, 2.800 con vịt biển Đông Xuyên sinh sản, 5.000 con gà thương phẩm; đồng thời, duy trì 6ha nuôi ốc bươu ngọt, tôm thẻ chân trắng, ếch...

Để góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trong thời điểm này, ngoài nỗ lực của Ban quản trị HTX và xã viên, HTX Chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên mong muốn các cửa hàng, siêu thị cùng các đơn vị trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tích cực tiêu thụ sản phẩm cho HTX, giúp bà con xã viên vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

MẠNH THẮNG



Vịt biển nuôi tại HTX Chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên (Tiền Hải).

► Gắn 62 tỷ đồng từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh luôn quan tâm đầu tư một phần kinh phí từ ngân sách địa phương để ủy thác đầu tư qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, ngân sách tỉnh đã chuyển sang 5,9 tỷ đồng, ngân sách huyện, thành phố chuyển sang 2,5 tỷ đồng, từ đó đưa tổng nguồn vốn ủy thác đầu tư từ ngân sách địa phương tại Chi nhánh đến hết tháng 7/2021 đạt 61,576 tỷ đồng, chiếm 1,87% tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh, trong đó ngân sách tỉnh 41,46 tỷ đồng, ngân sách huyện, thành phố 20,116 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn ủy thác đã giúp Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh có điều kiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến hết tháng 7/2021, trên địa bàn tỉnh có 91.547 người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đạt gần 3.294 tỷ đồng, tăng 5,1% so với thời điểm 31/12/2020.

MINH HƯƠNG

► THÀNH PHỐ Cấp trên 4.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Thái Bình. Ảnh tư liệu

Thời gian qua, thành phố Thái Bình đẩy mạnh công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép và sử dụng đất sai mục đích. Các hồ sơ cấp giấy cơ bản được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông. 7 tháng năm 2021, thành phố tiếp nhận và hoàn thiện trên 4.400 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; trong đó, cấp đổi, cấp lại trên 3.900 giấy, cấp lần đầu gần 500 giấy. Đăng ký giao dịch bảo đảm gần 6.100 hồ sơ, luân chuyển gần 4.000 hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống đất đai trên địa bàn gắn với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép và sử dụng đất sai mục đích.

ĐỨC DUNG

► ĐÔNG HƯNG Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt trên 2,2 triệu con

Đến nay, tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện Đông Hưng đạt trên 2,2 triệu con; trong đó, đàn trâu, bò 4.800 con, đàn lợn 200.000 con, đàn gia cầm gần 2 triệu con. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2020.

Hiện huyện đang tiếp tục triển khai thực hiện để án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn; tăng số lượng và chất lượng đàn lợn nái, đàn gia cầm; đồng thời, làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, bảo đảm an toàn cho đàn gia súc, gia cầm và bảo vệ môi trường.

TRUNG HIẾU

SỬ DỤNG HÀN THE CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Lợi người sản xuất, hại người tiêu dùng



Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản test nhanh hàn the trong giò, chả tại chợ trên địa bàn huyện Đông Hưng.

Để nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng nông, thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy

sản; giết mổ, thu hoạch, sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm.

6 tháng đầu năm 2021, qua công tác giám sát chất

lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất giò, chả trong tỉnh, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phát hiện nhiều mẫu giò, chả dương tính với hàn the; cụ thể, đã phát hiện 9 mẫu giò, chả có chứa hàn the của 7 cơ sở. Chi cục đã thông báo kết quả giám sát đến chính quyền địa phương để nghị

phối hợp quản lý, đồng thời thông báo kết quả giám sát đến cơ sở yêu cầu cơ sở truy xuất nguyên nhân, thực hiện hành động khắc phục...

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho biết: Hàn the, còn gọi là Borax là một chất rắn kết tinh màu trắng, dễ dàng hòa tan trong nước, có tính sát khuẩn nhẹ. Đặc biệt, hàn the làm cho sản phẩm tinh bột, thịt, cá, giò, chả... trở nên dai, giòn, lâu ỉu thiu nên thường được các cơ sở sử dụng để bảo quản và tăng độ dai, giòn của thực phẩm. Ở nước ta, hàn the không có trong danh mục chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Hàn the có thể gây ngộ độc cấp tính cho người sử dụng với liều lượng thấp, liều từ 5 gam trở lên đã gây ngộ độc cấp tính có thể dẫn đến tử vong. Hàn the khó bị đào thải mà tích tụ ở gan, đến khi lượng tích tụ đủ lớn sẽ gây các bệnh mạn tính,

ảnh hưởng đến thận, gan, gây biếng ăn, suy nhược cơ thể. Phụ nữ có thai sử dụng thực phẩm có chứa hàn the sẽ gây độc hại cho thai nhi; trẻ em dùng thực phẩm có hàn the sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển.

Từ trước đến nay, các đoàn kiểm tra đột xuất tại chợ và các dịch vụ ăn uống trên địa bàn nhưng không phát hiện hàn the trong giò, chả... Tuy nhiên, tình trạng này đang có chiều hướng ngày trở lại trong thời điểm nắng nóng kéo dài thời gian qua. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã triển khai đợt kiểm tra bằng kit thử để kiểm tra nhanh việc sử dụng hàn the trong sản xuất giò, chả nói riêng và thực phẩm nói chung. Đến hết ngày 24/7/2021, Chi cục đã kiểm tra nhanh bằng kit thử 100 mẫu giò, chả, xúc xích, chả thủy sản các loại tại 17 chợ trong tỉnh. Kết quả, đã phát hiện 12 mẫu nghi ngờ có hàn the tại 12 cơ sở ở 4 xã, thị trấn. Chi cục đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiếp tục lấy mẫu tăng cường tại các cơ sở có mẫu nghi ngờ gửi phòng kiểm nghiệm để phân tích chỉ tiêu hàn the làm cơ sở cho

việc xử lý. Trong quá trình lấy mẫu, Chi cục kết hợp tuyên truyền tác hại và các chế tài xử lý đối với hành vi cố tình sử dụng hàn the trong sản xuất thực phẩm, đồng thời hướng dẫn cơ sở áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất giò, chả.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, đa số người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều biết rõ về tác hại của hàn the đối với sức khỏe con người song do hàn the có những đặc điểm nổi bật tác động đến thực phẩm như: tạo độ giòn, dai cho giò, chả, bảo quản thực phẩm lâu hơn...nên vì lợi nhuận trước mắt người sản xuất, kinh doanh thực phẩm sẵn sàng sử dụng hàn the để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, ngoài việc nâng cao nhận thức cho người sản xuất, kinh doanh, các ngành liên quan cần tăng cường hơn nữa các đợt kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các loại thực phẩm không đạt chất lượng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng hãy tự bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, gia đình mình bằng cách chọn những loại thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tin cậy.

LƯU NGÂN

Mật ngọt từ nuôi ong

Khai thác triệt để nguồn cây trái tự nhiên ở vùng nông thôn, những năm gần đây, một số hộ dân xã Việt Thuận (Vũ Thư) mạnh dạn học hỏi, nhân rộng mô hình nuôi ong ruồi lấy mật. Hiệu quả nuôi ong ruồi lấy mật ở địa phương hiện đạt 1 triệu đồng/thùng ong/năm, tương đương với tiền lãi từ 1 sào lúa/năm, tuy nhiên chi phí đầu tư và công lao động của nuôi ong ruồi lấy mật thấp hơn cây lúa nhiều.

Gần 10 năm trước, ông Nguyễn Mạnh Hùng, thôn Việt Cường là người đầu tiên mang nghề nuôi ong ruồi lấy mật về vùng quê Việt Thuận. Ông Hùng kiên trì học hỏi kỹ thuật nuôi, chăm sóc ong, nhân

đàn, tách đàn và cách lấy mật ong từ một số hộ nuôi ong ruồi chuyên nghiệp trong tỉnh. Từ 1 tổ ong ban đầu, ông dần nhân rộng số lượng ong nuôi. Ông Hùng cho biết: Tôi sử dụng gỗ thông để làm tổ cho ong, dài 50cm, rộng 40cm, có cửa rất nhỏ cho ong ra vào, có chân cao 30cm so với mặt đất để tránh thạch sùng, gián, chuột vào gây hại. Mỗi thùng ong (tổ ong) sẽ có một con ong chúa và một đàn ong thợ, tôi đặt 4 - 5 cầu để ong tiết mật. Thùng nuôi ong phải đặt đúng hướng Đông - Nam là hướng đi của ong. Mỗi đàn ong đi kiếm mật trong vòng bán kính khoảng 2km quanh tổ nên hầu hết thức ăn do ong đi hút mật hoa

trong tự nhiên, ở vùng quê Việt Thuận chủ yếu có hoa chè, hoa vôi, hoa nhãn, hoa chuối... Một năm ong cho lấy mật 2 tháng vào mùa hoa nhãn, hoa vôi nở rộ, còn lại 10 tháng ong đi lấy thức ăn, duy trì đàn. Vào quãng thời gian này, ông Hùng hòa nước đường loãng để tạo thức ăn, duy trì đàn ong. Chi phí đầu tư thức ăn cho ong rất ít, trong suốt 10 tháng, với 10 tổ ong chỉ cần 5kg đường, giá thành chưa đến 100.000 đồng. Hiện ông Hùng duy trì nuôi 23 thùng ong, mỗi năm thu được trên 80 lít mật, bán với giá 250.000 - 300.000 đồng/lít, thu về hơn 20 triệu đồng.

Sau khi nắm chắc kỹ thuật, nuôi ong lấy mật

thành công, ông Hùng vận động, hướng dẫn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm để các hộ dân ở địa phương nuôi ong. Đến nay, xã Việt Thuận có nhiều hộ phát triển mô hình nuôi ong lấy mật. Ông Bùi Xuân Hoài, thôn Hợp Long cho biết: Nhờ ông Hùng nhiệt tình giúp đỡ, mấy năm nay, gia đình tôi mạnh dạn nuôi 25 thùng ong, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, tôi rất phấn khởi.

"Mặc dù nuôi ong ruồi lấy mật cho hiệu quả kinh tế khá cao, tuy nhiên chúng tôi chỉ duy trì nuôi ở quy mô 10 - 20 thùng ong/hộ bởi nếu mở rộng đàn ong, vào mùa ít thức ăn, người nuôi ong sẽ cần đi chuyển đàn ong đi gửi ở những vườn cây trái rất xa địa phương để ong hút mật, tránh việc ong bỏ đàn, điều này khá khó khăn và phức tạp. Ngược lại, quy mô nuôi ong nhỏ lẻ phù hợp

nhieu hộ dân, bà con khá thuận lợi trong nuôi, chăm sóc ong" - ông Đông Văn Lanh, chủ hộ nuôi ong thôn Việt Hùng chia sẻ.

Ông Phạm Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Thuận cho biết: Từ 1 hộ ban đầu, đến nay xã Việt Thuận có hơn 20 hộ nuôi ong ruồi lấy mật, hộ ít có 5 - 7 thùng ong, hộ nhiều nhất có 26 thùng ong. Một số hộ nuôi ong tiêu biểu như hộ ông Hùng (thôn Việt Cường), ông Hoài (thôn Hợp Long), ông Yên, ông Lanh (thôn Việt Hùng). Các hộ nuôi ong ở địa phương đoàn kết, địa phương xuyên trao đổi, hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm chăm sóc ong, thu hoạch mật. Nuôi ong ruồi lấy mật phù hợp với nhiều gia đình, có thể tận dụng diện tích vườn tạp, không tốn nhiều công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế cao, thuận lợi

tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ môi trường tốt hơn so với nhiều hoạt động chăn nuôi khác. Chúng tôi tiếp tục

động viên, khuyến khích bà con chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau để nhân rộng mô hình nuôi ong ruồi lấy mật,

góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

QUỲNH LƯU



Ông Nguyễn Mạnh Hùng, người đầu tiên đưa nghề nuôi ong ruồi lấy mật về vùng quê Việt Thuận (Vũ Thư).